

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 4 năm 2010

**CHỈ THỊ****Về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức các kỳ thi  
và công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm 2010**

Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục và Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 – 2010; để triển khai thực hiện tốt Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông và các quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

**1. Sở Giáo dục và Đào tạo.**

a. Chỉ đạo tổ chức dạy học để hoàn thành nội dung, chương trình quy định; tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông; xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở; tuyển sinh các lớp đầu cấp phổ thông theo đúng nội dung hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức quán triệt Quy chế thi, hướng dẫn kỹ nghiệp vụ coi thi, chấm thi, in sao đề thi cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi và cách thức làm bài thi cho học sinh; tổ chức phổ biến mục đích, yêu cầu của các kỳ thi đến phụ huynh, học sinh để tất cả cùng hiểu và thực hiện; tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi đúng đối tượng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh thi hỏng các năm trước được đăng ký dự thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho kỳ thi; thành lập đoàn thanh tra thi theo thẩm quyền và phối hợp với đoàn thanh tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng các phương án tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, khách quan, công bằng, chính xác và đúng quy chế.

b. Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục cho cán bộ chủ chốt của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; khẩn trương triển khai triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

## 2. Công an tỉnh.

- Xây dựng phương án, tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các hội đồng in sao đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi và vận chuyển bài thi tự luận đến tỉnh khác.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông suốt trong những ngày tổ chức thi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những người làm công tác thi và thí sinh dự thi đến địa điểm thi đúng thời gian quy định.

## 3. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải quyết mọi chế độ liên quan đến kinh phí thi; giải quyết kịp thời nguồn kinh phí phát sinh theo thẩm quyền để đảm bảo yêu cầu tổ chức các kỳ thi.

## 4. Điện lực Quảng Ngãi.

Xây dựng phương án ưu tiên cung cấp đầy đủ nguồn điện phục vụ cho các hội đồng sao in đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi; giải quyết kịp thời mọi sự cố về điện để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra bình thường.

## 5. Sở Thông tin - Truyền thông.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin - truyền thông tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và cách thức tổ chức các kỳ thi, hướng dẫn và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, công bằng, chính xác và đúng quy chế.

## 6. Sở Y tế.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước và trong các kỳ thi ở tất cả các địa điểm đặt hội đồng in sao đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện nhằm đảm sức khỏe cho người làm công tác thi và thí sinh dự thi.

## 7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi theo thẩm quyền, chú trọng đúng mức đến công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn và các hội đồng coi thi, chấm thi, in sao đề thi; phối hợp tổ chức, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho số cán bộ, giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về làm nhiệm vụ thi tại địa phương.

Để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đồng thời nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ

trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hoàng Sơn**